

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ	การสรรหาเลขาธิการ สปสช. -เสนอข่าว พญ.ประชุมพร บุรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศ.) ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และบอร์ด สปสช. ขอให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช. เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา ที่มี นพ.เสรี ตูจินดา เป็นประธาน มีการพิจารณาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกก่อนจะรอการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และแทนที่จะส่งผู้สมัครทั้ง 8 คนให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วเสร็จจึงค่อยคัดเลือก แต่กลับคัดเลือกก่อน ซึ่งถือว่าผิดกระบวนการ ดังนั้นหากยังมีการเลือกเลขาธิการ สปสช. ต่อทั้งที่ทำผิดขั้นตอน จะถือว่าผิดมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา
ไทยรัฐ	การจัดสรรงบประมาณรายหัว -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มีแนวคิดเปลี่ยนการจ่ายเงินเหมาจ่ายรายหัวใหม่ โดยจะให้ตามสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยโรงพยาบาลที่มีรายหัวประชากรน้อยได้เพิ่ม ส่วนที่มีประชากรมากให้ลดลง แต่ต้องยึดหลักไม่ให้กระทบ ซึ่งได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมสปสช.แล้ว รอให้มีเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ก่อน จึงจะพิจารณา ซึ่งคาดว่าไม่น่าที่จะมีใครไม่เห็นด้วยเพราะทำเพื่อประชาชน
กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า	ชรก.โกลสิทธิรักษาพยาบาล -เสนอข่าว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง พบข้าราชการและครอบครัว 11 ราย มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ได้ระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงทั้ง 11 รายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 สำหรับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ สมัครขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงไว้หลายโรงพยาบาล และตระเวนไปใช้บริการเพื่อขอรับยาด้วยโรคเดียวกัน ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ขณะนี้มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการคดีอาญาได้ 2 ราย ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้โรงพยาบาลฯ ในฐานะผู้เสียหายร่วมร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวด้วย ส่วนอีก 9 ราย ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดลักษณะนี้ไปแล้ว 8 ราย ศาลมีคำพิพากษาแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 1 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการและพนักงานสอบสวน 4 ราย และเสียชีวิต 2 ราย
ข่าวสด	แนวคิดถอนยาบ้าออกยาเสพติด -เสนอข่าว พล.อ.โพลุส คุ่มฉายา รมว.ยุติธรรม ยืนยันไม่ได้ถอนยาเสพติด เพราะประเทศไทยยังไม่พร้อม แต่ปรับกฎหมายการลงโทษให้เหมาะสม ส่วนการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจะให้สธ.เข้ามารับผิดชอบ และจะลดบทบาทของกรมคุมประพฤติลง ส่วนกรณีควบคุมเมทแอมเฟตามีน จะต้องจัดระบบการทำงานให้เรียบร้อยทุกด้านจึงจะทำต่อได้ และไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 เข้ามาช่วยแก้ไข
สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน บ้านเมือง เว็บไซต์เดลินิวส์	เตือนภัยตำรับยาต้านแบคทีเรีย -เสนอข่าว ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) แถลงข่าว "เตือนภัยตำรับยาต้านแบคทีเรียที่ควรถอดถอนออกจากประเทศไทย" ว่า 80% ของอาการเจ็บคอไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ฉะนั้นจึงควรถอนยาอมซึ่งมีส่วนผสมของยาต้านเชื้อแบคทีเรียออกจากบัญชียา เพราะจะทำให้ผู้บริโภคใช้ยาเกินความจำเป็น และมีโอกาสได้รับอันตรายจากเชื้อดื้อยา จากการวิจัยระบุว่า ในแต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 8.8 หมื่นราย เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละไม่ต่ำกว่า 2-3.8 หมื่นราย ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 4.6 หมื่นล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญมาจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น กพย.จึงได้รวบรวมบัญชียาที่มีส่วนผสมของยาต้านแบคทีเรีย เพื่อเสนอให้ อย. เพิกถอนบัญชียาเหล่านั้นออกจากประเทศ ด้าน นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ประธานคณะทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.) เปิดเผยว่า ยาที่สมควรเพิกถอนทะเบียนตำรับยาเป็นอันดับแรกคือ ยาอมที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะสูตรยาที่มีนีโอมัยซิน (Neomycin) เนื่องจากไม่ออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของ การเจ็บคอ
เว็บไซต์เดลินิวส์	-ด้าน ผศ.นพ.กัธร มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เปิดเผยว่า จากสถิติผู้ป่วยเสียชีวิตจากการดื้อยา

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการรายวัน สยามรัฐ	<p>สูงถึง 20,000-45,000 คนต่อปี แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ต้องเพิกถอนตำรับยาปฏิชีวนะออกจากบัญชียา ซึ่งในโรงพยาบาลไม่ได้จ่ายยากลุ่มนี้มานานแล้ว แต่ที่ยังควบคุมไม่ได้ เนื่องจากประชาชนซื้อเองได้จากร้านขายยา</p> <p>ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ต้นปีชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) กล่าวว่า สมาคมฯ มีร้านยาที่เป็นสมาชิก 5,400 ร้าน แต่ทั่วประเทศมีร้านยาประมาณ 18,000 ร้าน โดยในกรุงเทพฯ มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน 4,000 ร้าน โดยปกติร้านยาที่มีเภสัชกรประจำประมาณ 2,800 ร้าน จะชักประวัติผู้ซื้อยาพร้อมอธิบายการรับประทานยาที่ถูกวิธี สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะอันตรายอย่างไร และสอนให้ถามกับร้านยาว่าตัวยาดังกล่าวที่จ่ายมา มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะหรือไม่ ขณะเดียวกันได้ให้ข้อมูลกับร้านยาด้วย</p> <p>ขณะที่ รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ว่ายาตัวใดประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ การแก้ไขที่ถูกต้อง ต้องขึ้นทะเบียนยาที่ไม่เหมาะสม สร้างความรับผิดชอบของผู้ผลิต และจัดทำฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่ายาชนิดนั้นประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ การเรียกร้องครั้งนี้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงว่า เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า เพราะมีภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ การเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของเด็กจะเริ่มจากติดเชื้อไวรัส แต่ผู้ปกครองมักให้ยาแก้อักเสบ ซึ่งถือเป็นความเข้าใจผิด</p>
เดลินิวส์	<p>ชดเชยลูกจ้าง รพ.เดชา</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พรรณิ ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 3.8 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพนักงานรพ.เดชาที่ถูกเลิกจ้าง 233 คน ในลำดับต่อไปได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองนิติการ ฟ้องคดีแพ่งต่อศาล และร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนต่อนายจ้างในคดีอาญา ส่วนค่าชดเชยหากในวันที่ 2 ก.ค.นี้ นายจ้างไม่มาพบ กสร.จะออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย หากนายจ้างไม่ยอมจ่ายใน 30 วัน พนักงานทั้งหมดสามารถมายื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินค่าชดเชยจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก่อนได้</p>
สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น	<p>ความปลอดภัยอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.กำหนดเป็นนโยบายและภารกิจระดับชาติที่จะให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งโรคที่พบบ่อยคืออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ปี 2559 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 มิ.ย. 2559 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงกว่า 500,000 คน ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หากไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือขั้นสูง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>สำหรับกรณีพบหนูในตู้โดนัทในท็อปส์เดลีซูซูมิท 33 ส่วนกรณีข้าวพหนูในสถานที่จำหน่ายอาหารแห่งหนึ่งในกทม.นั้น สธ. ได้มอบอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ต้องเข้าไปดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยบริษัท เช่นทรลฟู้ด รีเทล จำกัด ได้สั่งปิดแผนกเบเกอรี่ในวันที่ 22-23 มิ.ย. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่แล้ว</p> <p>ล่าสุด มีการเผยแพร่ภาพหนูขนาดใหญ่บริเวณตู้กดน้ำอัตโนมัติในร้าน 7-11 สาขาบางวงศ์ บริษัท ซีพี ออลล์ฯ ผู้บริหาร 7-11 ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. สาเหตุเกิดจากตาข่ายลวดดักหนูขาด จึงได้รับปรับปรุงตาข่ายลวดใหม่ที่แข็งแรงขึ้น พร้อมเพิ่มแสงสว่างภายในร้านให้มากขึ้น โดยในวันที่พบเหตุได้สั่งปิดร้านชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในร้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว มีการเผยแพร่คลิปลูกค้าแฉซื้อไก่ย่างทางเข้าสถานีรถไฟ จ.สุรินทร์ เจอหนอนไต่ย้วยเยี้ย ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว พบร้านสกปรก เจ้าของร้านสารภาพไก่ย่างที่ขายมีหนอนจริง ถูกสั่งปิดร้านทำความสะอาด 2 วัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย จ.ลำปาง</p>
เว็บไซต์สนุกดอทคอม	<p>ก๊วยทงทะเลาะกัน</p> <p>-เสนอข่าว นายสิทธิชัย เจริญธนะจินดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า อาสาสมัครก๊วยทงแห่งหนึ่งจำนวน 30 คน ยกพวกไปตีอาสาสมัครก๊วยทงวังโป่งจำนวน 6 คน โดยหลังจากอาสาสมัครก๊วยทงวังโป่งนำผู้ประสบเหตุมาจากพื้นที่ ต.วังกะพ้อ อ.เมืองอุตรดิตถ์ มาส่งที่ห้องฉุกเฉินรพ.อุตรดิตถ์ ขณะกำลังจะเดินทางกลับ มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาสาสมัครกู้ภัยจำนวน 30 คน เข้าไปชกต่อยบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินรพ.อุตรดิตถ์นานนับ 10 นาที</p> <p>นายสิทธิชัย กล่าวว่า เหตุการณ์กู้ภัยทะเลาะกันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุหลักคือ การแย่งกันออกเหตุ ทั้งที่มีการแบ่งเขตกันชัดเจนอยู่แล้ว ครั้งนี้ถือว่าอุกอาจมาก เพราะเกิดในรพ. ผู้อำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์จะต้องออกมาสอบสวนข้อเท็จจริง ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการสั่งการที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของรพ.หรือไม่ ทำให้เกิดเหตุแย่งกันออกเหตุ และทะเลาะกันที่สุดในที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์เล่นกับไฟ</p> <p>ทีวีช่อง 5</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551</p> <p>-เสนอบทความ วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอสนับสนุนการเพิ่มโทษ โดยเฉพาะกรณีเมาแล้วไปก่ออุบัติเหตุ หากความเสียหายร้ายแรงน่าจะพักใบอนุญาต 5-10 ปี หากเกิดเหตุอีกให้ยึดใบอนุญาตห้ามขับรถอีกต่อไป แต่เรื่องนี้ยังขาดเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน มีแต่พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ใช้มาแล้ว 8 ปี แต่การบังคับใช้ล้มเหลวเพราะกรมควบคุมโรคในฐานะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่มีบุคลากรพอดูแล และขอเสนอเพิ่มเติมสถานที่ "ที่สาธารณะ" ให้รวมพวกตั้งวงร่ำสุราตามลานชุมชน บนท้ายรถกระบะ รวมทั้งเรียกร้องรัฐบาลและคสช.ปรับปรุงพ.ร.บ.ให้สอดคล้องกับระดับความสูญเสียที่เป็นอยู่ และช่วยกำหนดหน่วยงานมาบังคับใช้กฎหมายให้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลสำรวจปี 57 พบเยาวชนไทยอายุ 15-19 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที ในการเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>คุมประพฤติเมาแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว นายถาวร กุลศิริ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ จ.ตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ กลุ่มงานกิจกรรมฯ นำอาสาสมัครผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน 40 คน ทัวร์ห้องดับจิตที่ตึกพยาธิ รพ.ตราด หลังทัวร์ห้องดับจิตแล้ว ได้ช่วยกันทาสีระเบียงโดยรอบบริเวณ รพ.ตราด อีกด้วย</p>
<p>ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์ ช่อง</p>	<p>รณรงค์ตรวจเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดในวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเชื้อเอชไอวี โดยจัดรณรงค์ตลอดเดือนก.ค. มีคำขวัญว่า "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" มีมาตรการ ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมจัดบริการและรณรงค์ในหน่วยงาน 2.ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบในวันเดียว 3.จัดบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้บัตรประชาชน และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ 4.ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับคำปรึกษาและตรวจได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องขอรับการยินยอมจากผู้ปกครอง 5.หญิงฝากครรภ์และสามี ได้รับการบริการปรึกษาและตรวจหาเชื้อเพื่อเข้าสู่ระบบป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารก และ 6.จัดบริการเชิงรุกโดยโรงพยาบาล สถานบริการของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์</p> <p>ปีนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เร่งรัดปรับปรุงกฎระเบียบให้ตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเอง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้ครอบคลุมหลายด้าน โดยที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ได้อนุญาตให้ตรวจด้วยตัวเองแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า,ช่อง 5</p>	<p>เผาทำลายยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว อย.เปิดคลังยาเสพติดเพื่อตรวจพิสูจน์ก่อนนำไปเผาทำลาย โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลายกว่า 5,136 กิโลกรัม จาก 231,100 คดี รวมมูลค่ากว่า 10,961 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกัญชาของกลางที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำมาพร้อมเผากว่า 4,088 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท โดยของกลางทั้งหมด จะถูกนำไปเผาทำลายที่ศูนย์บริหารสาธารณสุขโคกและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธี Pyrolytic Incineration ทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในเวลาอันรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในงานแถลงข่าวโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากถึง 50,710 คน จึงร่วมมือกับ สสส. มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ทำโครงการดังกล่าว โดยให้หมออนามัยและอสม. เป็นด่านหน้าชักชวนคนติดบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้จำนวน 3 ล้านคน ภายใน 3 ปี หรือปี 2561</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ข้อเท็จจริงอาหารลดไขมัน</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ อ้างถึงอาหาร 9 ชนิด ที่ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดและลดไขมันได้ ประกอบด้วย 1.ลูกเดือย 2.กระเทียม ชิง 3.บร็อกโคลี่ 4.แครอท 5.ข้าวโอ๊ต 6.ถั่วเหลือง 7.ถั่วเขียว 8.ถั่วชนิดต่างๆ และ 9.มะเขือเทศ</p> <p>-พญ.นภาพรณ วริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า อาหารทั้ง 9 ชนิด มีประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่ต่างๆ จริง แต่ไม่ได้ช่วยลดไขมันหรือตะลวงไขมันได้ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เพราะหากมีปัญหาไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูง ต้องดูว่า สูงแค่ไหน หากมากเกินไปต้องพบแพทย์</p>
คมชัดลึก คอลัมน์: รู้ทันมะเร็ง:	<p>โฆษณาชวนเชื่อรักษาโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ กล่าวถึงการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะทางเว็บเพจ มีการแอบอ้างชื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอ่านเข้าใจว่า ไม่ได้แสวงหากำไร เมื่อคลิกเข้าไปกลายเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรักษามะเร็งของจีน และยังซื้อโฆษณาในการค้นหาคำทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังมีโครงการรักษาฟรีให้ผู้ป่วยมะเร็งไทยที่ไม่ได้รับจำนวนว่าให้ฟรีที่ร้าย และจ้างทีวีไทยหลายช่องไปทำข่าว รวมทั้งช่วงหลังมีเรื่องฝังแร่หลายตำแหน่งให้ผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งที่โรคมะเร็งได้ลุกลามไปทั่วตัวแล้ว เป็นการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาที่ทั่วโลกยอมรับ</p> <p>ทั้งหมดเกิดจากช่องโหว่ทางกฎหมายที่หมอจีนที่อยู่ประจำออฟฟิศไม่ได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่เรื่องแอบอ้างชื่อหน่วยงานของรัฐในเว็บไซต์ กำลังดำเนินการทางกฎหมายอยู่</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p>วันไอโอดีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอสรุปข่าว 25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ” คนไทย...(ต้อง) ไม่ขาดไอโอดีน” โดยกรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสทั่วประเทศ ให้คนไทยตระหนักถึงภัยร้ายของการขาดสารไอโอดีน และใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ประชาร่วมใจจัดโรคขาดสารไอโอดีน สุวิถีความยั่งยืน” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดมหาสารคาม เป็นการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อธิบดีกรมอนามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>นวดไทย มรดกโลก</p> <p>-เสนอบทความ กรมพัฒนาการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมพัฒนาและส่งเสริมการนวดไทยทั้งด้านวิชาการและบริการ ปัจจุบันการนวดไทยมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีสถาบันฝึกอบรมและหลักสูตรที่ได้รับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 280 แห่ง ภายใต้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษา มูลนิธิ/สมาคม โรงเรียนเอกชน</p> <p>ล่าสุด อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ได้ไปมอบประกาศนียบัตรให้แก่คนไทยที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ในยุโรป จำนวน 18 ราย ณ สมาคมนวดไทยและสปาไทยทางสวีเดน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการนวดไทยในต่างประเทศ ช่วยให้เกิดการประกอบอาชีพด้านการนวดไทยได้อย่างมีคุณภาพ</p>
ไทยโพสต์	<p>กรมวิทย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว ตั้งแต่ปี 2558 พบว่าวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และการปนเปื้อนทางเคมี เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายขาดความรู้ด้านวิชาการในการผลิตเครื่องสำอางที่ถูกต้อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จึงได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสำอางผสมสมุนไพรในระดับชุมชนหรือ SME ให้สามารถผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ฝึกสติ-ปรับพฤติกรรมวัยรุ่น -เสนอข่าว พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ กล่าวว่า ความรุนแรงในเด็กมักมีสาเหตุและมักเกิดกับคนใกล้ชิด สังเกตได้ง่ายๆ ก่อนเกิดเหตุ คือ "แวตตา วาจ และสัมผัส" ที่แตกต่างกัน หากเจออาการแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงและใช้สติในการจัดการ ครอบครัวยุคใหม่พ่อแม่ต้องรักลูกให้ถูกทาง แสดงความรักต่อลูกอย่างถูกต้องเหมาะสมในทางที่ถูก เปิดใจคุยปัญหาได้ทุกเรื่อง อบรมให้ลูกสามารถแยกแยะผิดถูก ชั่วดีได้ สอดส่องพฤติกรรมและดูแลลูกอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น ระดับสถานศึกษา ต้องเป็นเหมือนพ่อแม่อุปถัมภ์ ที่สามารถเปิดใจคุยปัญหาได้ทุกเรื่อง ติดตามเยี่ยมบ้านอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่เกิดจากความต้องการของเด็กเอง จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม เสริมทักษะชีวิตพัฒนา EQ โดยเฉพาะ การฝึกสติ</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>เด็กจมน้ำ -เสนอข่าว ที่บ้านกลางน้อย ต.ค้อวัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกิดเหตุเด็กวัย 3-4 ขวบ ขนกันไปเล่นข้างวัด พลัดตกน้ำห้วยตายพร้อมกัน 4 คน ผู้ว่าฯ อุบลฯ สั่งทุกโรงเรียนเพิ่มความเอาใจใส่ความปลอดภัยเด็ก ส่วน สสจ.อุบลราชธานีให้จัดทำโครงการสอนเด็กว่ายน้ำและให้รู้จักภัยพิบัติด้านอื่นๆ เพื่อให้เด็กสามารถป้องกันตัวเองได้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>รพ.วัดไร่ขิง เชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร -เสนอข่าว รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขวนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้นและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บริจาคใต้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชี จุดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ หรือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี "สมทบสร้างอาคารทางการแพทย์และซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)" เลขที่ 734-0-07188-1</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เชื่อก่อโรคในน้ำส้วม -เสนอข่าว น้ำส้วมมีเชื้อและนมเป็นส่วนประกอบสำคัญ หากผู้ป้อนน้ำส้วมใช้ขวดดื่บที่ไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ และไม่ทำความสะอาดก่อนนำมาป้อน อาจทำให้เชื่อก่อโรค เช่น ซาลโมเนลลาปนเปื้อนอยู่ในน้ำส้วมได้ แนะนำอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และทานขณะร้อนจะช่วยลดการติดเชื้อซาลโมเนลลาได้ หากทานน้ำส้วมไม่หมดในครั้งเดียว ให้เก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัย</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>น้ำท่วม กทม. -เสนอข่าว ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่หมู่บ้านทองสฤติย์ ถ.รามอินทรา 34 แยก 20 ซึ่งมีน้ำท่วมสูงครึ่งเอว ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลการพร่องน้ำคลองลาดพร้าวให้เร็วที่สุด ซึ่งเมื่อน้ำในคลองลาดพร้าวพร่องลดลง จะสามารถระบายน้ำจากคลองโคกครามได้ ขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ได้ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ตะไคร้หอมทรายอะเบท และยาทากันน้ำกัดเท้า จำนวน 140 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านทองสฤติย์ และมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และสำนักงานเขต</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์</p>	<p>ไวรัสชิคา -เสนอข่าว ผลศึกษาพบความกลัวไวรัสชิคา ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ในประเทศลาตินอเมริกาต้องการทำแท้งเพิ่มมากขึ้น หลังมีการประกาศเตือนว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดไวรัสชิคาอาจทำให้คลอดลูกออกมาสมองเล็กผิดปกติ โดยหญิงตั้งครรภ์ในบราซิลและเอกวาดอร์ต้องการทำแท้งเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่า รวมถึง โคลอมเบีย คอนตาริกา และเอลซัลวาดอร์ ต้องการทำแท้งเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 รวมทั้งหญิงชาวเวเนซุเอลา เผยว่า ได้ตั้งครรภ์และเพิ่งทราบว่าติดไวรัสชิคา แต่ต้องการทำแท้ง เพราะไม่อยากให้ลูกออกมาพบความทุกข์ทรมาน</p>
<p>แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น</p>	<p>ลู่วิ่งเงินเป็นพิษ -เสนอข่าว สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เจ้าหน้าที่เงินสั่งปิดโรงงาน 9 แห่ง และควบคุมตัวผู้บริหารบางราย จากการใช้เอกสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในการก่อสร้างลู่วิ่งของโรงเรียน หลังจากมีรายงานกลิ่นสารสังเคราะห์จากสนามกีฬาและเครื่องกีฬาของโรงเรียน รวมทั้งข่าวที่นักเรียนล้มป่วยจากการใช้สนามกีฬา ซึ่งลู่วิ่งดังกล่าวทำจากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ยางรถยนต์ และสายไฟ คาดว่าทำให้มีสารพิษและโลหะหนักตกค้างอยู่</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ไขหวัดหมู -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขบราซิล เผยว่า ปีนี้ชาวบราซิลเสียชีวิตจากโรคไขหวัดหมูที่เกิดจากไวรัส เอช 1 เอ็น 1 แล้ว 1,003 ราย ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 11 มิ.ย. 59 พบผู้ป่วยแล้ว 5,214 ราย ส่วนนครรีโอเดจาเนโร เจ้าภาพหลักจัดโอลิมปิก พบผู้ป่วยไขหวัดหมู 150 ราย เสียชีวิต 44 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ผึ่งบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว ดาราฮอลลีวูด กวินเน็ธ พัลโทรว์ เผยว่า ได้ใช้วิธี “ผึ่งบำบัด” เพื่อบำรุงความงาม ประกอบด้วย การใช้พิษผึ้ง โดยการผึ่งตามจุดลมปราณด้วยเหล็กในผึ้ง ควบคู่กับการบริโภคผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อส่งผลต่อการบำบัดอาการ โดยเฉพาะในการรักษาโรคเรื้อรัง</p>
ไทยรัฐ	<p>น้ำขิงแก้แพ้อากาศ</p> <p>-เสนอข่าว วิทยาลัยราชแพทยน์ริเวซและสูติแพทย์ของอังกฤษ แนะนำหญิงมีครรภ์ที่มีอาการแพ้อย่างอ่อน ให้ดื่มน้ำขิงหรือใช้กำไลจุดที่ข้อมือ อาจจะช่วยให้อาการทรมาณบรรเทาลงได้ แต่หากมีอาการรุนแรงควรจะไปโรงพยาบาล</p>
ไทยรัฐ	<p>จ้องมือถือที่มืดเสี่ยงตาบอด</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยอังกฤษ เตือนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเวลากลางคืนอาจเสี่ยงเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า ตาบอดชั่วขณะ หลังเจอกรณีคนไข้หญิง อายุ 22 ปี กับอายุ 40 ปี มีอาการดังกล่าวเป็นเวลาหลายเดือน บางครั้งนานสุด 15 นาที เพราะปิดไฟนอนเอียง ใช้ตาดูมือถือข้างเดียว ส่วนอีกข้างมีหมอนปิดไว้ ทำให้ตาสองข้างต่างปรับแสงปรับความมืด ซึ่งตาที่ปรับในความมืดต้องใช้เวลานานนาทีเพื่อคืนสู่ภาวะปกติ แต่ถือว่าไม่เป็นอันตราย</p>
บ้านเมือง คอลัมน์ กระจกเงา	<p>การใช้ภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ในสื่อ</p> <p>-กล่าวว่า ขอแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนทุกแห่ง ที่ประสงค์จะลงข่าว ภาพข่าว หรือ สกู๊ปข่าว การศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม นสพ.บ้านเมือง ขอให้ใช้รูปถ่ายที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง (บันทึกภาพเอง) หรือเป็นรูปที่สามารถใช้งานสาธารณะได้โดยที่เจ้าของภาพอนุญาตแล้ว เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายเรื่องการใช้ภาพ หรือ เนื้อหา-ข้อมูลที่เจ้าของไม่อนุญาตให้เผยแพร่ มีความผิด และอาจถูกปรับหรือถูกฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ได้</p>